



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพิ่มเติม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพิ่มเติม ในกรณีผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ดังนี้

๑. ให้โทรศัพท์แจ้งกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หมายเลข ๐๖ ๑๙๑๓ ๘๖๖๗, ๐๘ ๐๘๓๕ ๔๘๙๕ และ ๐๖ ๓๒๖๘ ๖๑๕๙

๒. สแกนหลักฐานผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จากสถานพยาบาล และสแกนหลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามข้อ ๒ ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส่งทาง E-mail : hr@nhrc.or.th

๓. การสัมภาษณ์ออนไลน์จะใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้องและไมโครโฟนที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง และเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้

๔. ในวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน (ฉบับจริง) เพื่อแสดงยืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์

๕. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และจัดเตรียมสถานที่สอบสัมภาษณ์ให้มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้เข้าสอบได้อย่างชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีบุคคลอื่นอยู่ร่วมด้วย และสามารถมองเห็นจากกล้องได้ ๓๖๐ องศา

๖. ห้ามนำตำรา หนังสือ และเอกสารอื่นใดไปใช้ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์

๗. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบหรือผู้ใดบันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในขณะที่สอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้เข้าสอบกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำความผิด และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ซึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มิได้ส่งหลักฐานและเอกสารตามข้อ ๒ ก่อนหมดเวลารายงานตัวตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถติดต่อผู้เข้าสอบได้ในวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพิทักษ์พล บุญยมาลิก)

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ